



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 7 เมษายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'กฤษฎา'สั่งวิเคราะห์สินค้าเกษตร	มติชน
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ASF จ่อไทย...เลิกเย็นใจ	ไทยรัฐ
3. ส่งเสริมครูบัญชีสร้างเครือข่าย ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้	ข่าวสด
4. คอลัมน์: เวทีสาธารณะ: ทางรอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน	ไทยโพสต์
5. ชาวโพนทองฯ สร้างรายได้จริง	เดลินิวส์
6. มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร	เดลินิวส์
7. 'ธนาธร'ขึ้นโรงพักปิด3ข้อหา	มติชน
8. ทูตเกาะติด'ธนาธร'ขึ้นสน.	มติชน
9. เบิร์ชเคย์แยกข้าวปชป.-ภูมิใจไทยตัดเค้กกินกันเอง	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: บ้านภาษา	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'กฤษฎา'สั่งวิเคราะห์สินค้าเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15001 หน้า : 9 (ขวา)

## 'กฤษฎา'สั่งวิเคราะห์สินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สั่งการให้จัดทำข้อมูลประมาณการปริมาณการผลิต (Supply) และปริมาณความต้องการ (Demand) สินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อใช้ในการทำแผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการ รวมทั้ง**รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ทุกคนว่า ตามที่ได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศโดยให้มีการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯมอบหมายให้**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของไทยในด้านปริมาณการผลิต และปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกเป็นอย่างไร โดยให้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลในพื้นที่ทำการเกษตรจริง และแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยให้สรุปเป็นข้อมูล

ของ **สศก.** ที่ผ่านการวิเคราะห์ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรของกรมแต่ละชนิด ซึ่งจะทำให้หน่วยงานกษ.ที่ทำงานด้านส่งเสริมการผลิตสินค้าของเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ให้นำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาคำนวณเพื่อคาดการณ์ว่าประเทศไทยควรผลิตสินค้าแต่ละชนิดในพื้นที่หรือในปริมาณจำนวนเท่าใด จึงจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นๆ มีเสถียรภาพและไม่มีปัญหาล้นตลาดโดยให้มีการจัดทำรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นรายไตรมาสและรายงานประจำปีโดยให้เริ่มรายงานฉบับแรกในไตรมาส 3/2562 เป็นต้นไปตามตัวอย่างรายงานปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตรของพณ.ที่ส่งมาพร้อมนี้

นายกฤษฎายังระบุว่า ขอให้ประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) เพื่อนำข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม (Agri-Map) มาใช้ในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวด้วยรวมทั้งให้นำข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อมูลของสำนักงานทูตเกษตรและทูตพาณิชย์ทุกแห่งมาใช้ในการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์และการคาดการณ์สินค้าเกษตรทั้งด้านปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดด้วย



## ASF จ่อไทย...เลิกเย็นใจ

ล่าสุดองค์การระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ประกาศพบหมูในฟาร์มจังหวัดรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา ติดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)...โรคอันตรายเฉพาะหมู ไม่ติดต่อสูคน จ่อใกล้ไทย

เป็นวาระเร่งด่วนของประเทศไทย...รัฐบาลจะมาใจเย็นนั่งรอเวลาไม่ได้อีกแล้ว

ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ทำงานใกล้ชิดกับองค์กร สมาคมและภาคเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในประเทศ ออกประกาศ "แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)"



โดยเฉพาะการป้องกันตามแนวตะเข็บชายแดนเช่น การเฝ้าระวังตามหลักวิชาการ และการสร้างโรงพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อเข้มข้น พร้อมเฝ้าระวังการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมสัตว์บาลแห่งประเทศไทย

สัตว์แพทยสภาและสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ได้ยื่นหนังสือผ่านกระทรวงเกษตรฯ ของบประมาณ 1,800 ล้านบาท จากคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวเน้นการจัดอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันและการบริหารจัดการ การสร้างโรงพ่นสเปรย์ตามจุดผ่านแดนสำคัญ

งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการสำรองไว้สำหรับจ่ายชดเชยให้เกษตรกรที่ต้องทำลายหมูในฟาร์ม แต่ถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก ครม.

หากรัฐบาลกังวลเรื่องการชดเชยจะทำให้เกิดการทุจริต...เกษตรกรทั้งที่มีหมูติดโรคและไม่ติดโรคแฝงตัวมารับเงินด้วย ไม่ต้องกังวล เพราะการตรวจสอบทำได้หลายวิธี

แต่อย่าลืมว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการใช้เงิน...ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศ

วิธีการป้องกันและยับยั้งหายนะได้ดีที่สุด...ต้องหยุดการลักลอบขนย้ายหมูติดโรค ไปแพร่เชื้อในพื้นที่ต่างๆ เพื่อหนีการถูกทำลายยกฟาร์มที่มักเกิดกับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งไม่สามารถรับภาระการขาดทุนได้

มาถึงจุดนี้ จะมาพะวงอยู่กับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้แล้ว รัฐบาลผู้มีอำนาจเต็มต้องรีบตัดสินใจอนุมัติงบประมาณ อย่ามัวแต่ทอตนองทอดเวลา เดี่ยวจะเข้าตำรา...เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย.

### ส-เล-๓

## ส่งเสริมครูบัญชีสร้างเครือข่าย ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผุด Smart4M เน้นทำบัญชีสร้างการออม-สร้างกำไร

**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์** ส่งเสริมครูบัญชีอาสา ให้เป็นแกนนำสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชน ให้รู้จักการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ผู้ทำบัญชีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ

นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร พร้อมทั้งกำกับและนำกระตุ้นและติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ให้สามารถจัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เรียกว่า “ทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น” มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ รู้จักใช้ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์วางแผนประกอบอาชีพ มีความเข้าใจเรื่องการลงทุนและการตลาดที่เหมาะสมและบูรณาการการสอนบัญชีในโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะเป็นการสนับสนุนให้การประกอบอาชีพของเกษตรกรภายใต้การแนะนำส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเป็นวิทยากร วิทยากรผู้ช่วย เพื่อสอนและกระตุ้นการเรียนรู้ และติดตามผลการทำบัญชีของเกษตรกร รวมถึงการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนของตน และพื้นที่ต่างๆ ในทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สมดุล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ จำนวน 9,976 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ

ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้

สู่เครือข่ายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ เป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ ดังนั้น ครูบัญชีจึงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคเกษตรรองรับโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงประชาชนทั่วไป เด็กนักเรียน ทั้งที่อยู่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อปลูกฝังให้เกิดปัญหาในการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการออมซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศอีกทางหนึ่ง

สำหรับแนวทางการพัฒนาครูบัญชีในอนาคตกรมได้มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและแผนงานโครงการสำคัญที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร และนวัตกรรมสื่อการสอนทางบัญชี เพื่อให้ครูบัญชีสามารถนำไปถ่ายทอดต่อในระดับพื้นที่ เป็นต้นแบบความสำเร็จให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนได้ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายชมรมครูบัญชี ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรต่อไป

นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์ โดยมีนวัตกรรม Smart4M ที่สามารถใช้งานได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถ

เข้าถึงได้ง่าย ประกอบด้วย Smart Me แอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ Smart Member แอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา Smart Manage แอปพลิเคชันสำหรับกรรมการสหกรณ์ ใช้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ Smart Monitor แอปพลิเคชันสำหรับผู้สอบบัญชีผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์

“การทำบัญชีไม่จำกัดเพียงเกษตรกรเท่านั้น แต่คนทั่วไปก็สามารถทำได้เพื่อต่อยอดและนำไปสู่การออมในอนาคต บัตรรายการที่พิมพ์เพื่อได้ ส่วนการทำบัญชีในทางธุรกิจคือกำไร การขยายเครือข่ายครูบัญชีจะต้องมีการอบรมหรือเพิ่มศักยภาพ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนข้อมูลตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนว่าได้ดำเนินการไปในสิ่งใดบ้าง ครูบัญชีถือว่าเป็นบทบาทสำคัญกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่จะเปลี่ยนเครือข่ายครูบัญชีในทุกภูมิภาคและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันตลอดจนสนับสนุน แนะนำ สอน การทำบัญชีให้กับเกษตรกร และผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ ถึงการวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย อีกด้วย” รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าว

ด้าน นายยอด อัมพลัน ครูบัญชีและเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มระดับจังหวัด และเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลสิงห์อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการทำงาน



นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์

ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาโดยตลอด ได้พบปะกับเกษตรกรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้คนในชุมชนได้ คิดทบทวนการใช้ชีวิตประจำวัน เรียนรู้การคิด คำนวณต้นทุนและวางแผนการผลิต และตัวเอง ได้รับการอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริต่างๆ และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่ รวมทั้งได้ใช้พื้นที่ 4 ไร่เป็นจุดศูนย์กลาง เรียนรู้ในทุกมิติ รวมทั้งการทำเป็นครัวชุมชน ที่ทุกคนสามารถปลูกผักสวนครัวและไม้ผลต่างๆ และเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ

“จากการทำบัญชีเข้ามาช่วยนำ บัญชีต้นทุน มาวิเคราะห์ในการทำเกษตร เช่น การปลูกอ้อย มันสำปะหลัง เพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริงและ ตัดต้นทุนที่สูงโดยไม่จำเป็นออกไป พร้อมหา วัตถุดิบอื่นมาทดแทนและมีการปรับใช้สมุด บัญชีต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ต้นทุน ในแต่ละปีลดลง มีการรวบรวมกลุ่มผลิตปุ๋ย อินทรีย์ใช้เอง มีการตั้งกลุ่มพริกแกง การเพาะเห็ด โดยสอนให้สมาชิกทุกคนทำบัญชีครัวเรือน และต้นทุน ทำให้สมาชิกเห็นประโยชน์จากการ ทำบัญชีที่ช่วยให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้นอีกด้วย” นายยอด กล่าวทิ้งท้าย

# ทางรอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน



**ว** นที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน  
มา มูลนิธิชีวิตไท ร่วมกับภาคีและ  
สถาบันวิชาการ 5 แห่ง จัดเวที  
สัมมนาวิชาการสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการ  
วิจัยการแก้ปัญหาของเกษตรกร เรื่อง “ทาง  
รอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน” ณ  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย  
ธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดเวที  
สัมมนาฯ กล่าวว่า

“การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์  
อย่างยิ่งต่อการนำเสนอนโยบายและแนวทาง  
ในการช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรที่กำลัง  
ตกอยู่ในภาวะหนี้สิน หรือต้องสูญเสียที่ดิน  
และกลายเป็นเกษตรกรนาเช่า ซึ่งมีอยู่เป็น  
จำนวนมากไม่น้อยในสังคมไทย อาชีพชาวนาและ

เกษตรกรปัจจุบันกลายเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง  
และเกษตรกรคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจ  
ที่จะทำอาชีพนี้ต่อไป ดังนั้นสังคมทุกภาค  
ส่วน จึงต้องช่วยเหลือกัน กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ตระหนักดีว่าปัญหาหนี้สินและ  
การขาดแคลนที่ดิน เป็นความเดือดร้อนของพื  
น้องเกษตรกร เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนา  
คุณภาพชีวิต การทำมาหากิน และความมั่นคง  
ในอาชีพของเกษตรกร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ  
ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำใน  
สังคมไทยที่พวกเราทุกคนมีส่วนดูแล”

## บริบทหนี้สินชาวนาและเกษตรกร

ผศ.ดร.ชฎานี ชวะโนทย์ คณะ  
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ  
คุณสฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ  
จำกัด ได้นำเสนอผลการวิจัยบริบทปัญหาหนี  
สินชาวนาและเกษตรกร พบว่า เกษตรกร  
ในพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างสูง  
เกือบครึ่งมีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีการศึกษา  
น้อย และทำการเกษตรเชิงเดี่ยว คือ ข้าวเป็น  
หลัก และปลูกพืชอื่นๆ ไว้เพื่อบริโภคหรือแจก  
จ่าย มีการแปรรูปบ้าง หลายครัวเรือนมีอาชีพ  
เสริมจากนอกภาคเกษตร เช่น รับจ้างต่อเติม  
บ้าน ช่างก่อสร้าง เป็นต้น

มีเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 เป็น  
หนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) รองลงมาเป็นสหกรณ์  
การเกษตร และกองทุนหมู่บ้าน ปัญหาหนี้สิน  
ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้เพื่อทำการเกษตร แล้ว  
ผลผลิตไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้เนื่องจาก  
ปัญหาภัยธรรมชาติหรือราคาผลผลิตตกต่ำ  
ทำให้รายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้หนี้สินได้ทัน  
ตามกำหนด หลายคนเริ่มเป็นหนี้จากเงินต้นไม่  
มากนัก แต่จากการผิตนดชำระหนี้ทำให้อัตรา  
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยคั่งค้างทบต้น  
มาเรื่อยๆ ในขณะที่โครงการพักชำระหนี้ของ  
ธ.ก.ส.ไม่ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ให้กับเกษตรกร  
ได้ในระยะยาว วิธีการที่ผ่านมาเป็นเพียงการ  
ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นบางส่วน และ  
ขยายระยะเวลาชำระต้นเงินกู้ออกไป 3 ปี  
โดยเกษตรกรยังต้องชำระดอกเบี้ยตามกำหนด  
เดิม และธนาคารยังคงเดินหน้าค้ำนวน  
ดอกเบี้ยตามยอดเงินต้นคั่งค้างต่อไป

## ทางรอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงข้อสรุปจาก  
การศึกษาเรื่องหนี้สินและเกษตรกรอินทรีย์ โดย  
พบว่า “การเป็นหนี้ เป็นข้อจำกัดด้านโอกาส  
ในการลงทุนใหม่ และการปรับเปลี่ยนสู่เกษตร  
อินทรีย์ของเกษตรกร” เพราะการปรับเปลี่ยน  
จากเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ แหล่งเงินทุนเดิม  
และแหล่งใหม่อาจล้นเหลือที่จะให้กู้ยืมเพิ่ม รวม

ถึงหลักประกันที่มีก็อาจติดอยู่กับหนี้ก้อนเดิม หรือการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ที่รัฐบาล ออกมาก็มีข้อกำหนดในการไม่ให้กู้ยืมเช่นกัน เกษตรกรรายย่อยแทบไม่ได้รับการสนับสนุน จากนโยบายของรัฐ แต่เป็นการพยายามที่จะ พัฒนากันเอง โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สังคม มีอาหารและโลกที่ปลอดภัย ในขณะที่นโยบาย การสนับสนุนตลาดอินทรีย์ของรัฐยังพุ่งเป้าไปที่ เกษตรกรอินทรีย์รายใหญ่เพื่อส่งออกเท่านั้น

คุณสามารถ สระแก้ว ที่ปรึกษากลุ่ม ออมทรัพย์ครัววัยไบโหนด จากจังหวัดสงขลา ซึ่งที่ผ่านมามีบทเรียนความสำเร็จจากการใช้ กระบวนการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินและรักษาที่ดินทำกินของคนในชุมชน ไปได้หลายสิบราย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหา เรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรนั้น หากภาครัฐ ส่งเสริมให้เกิด “ธนาคารที่ดินชุมชน” จะเป็น เครื่องมือหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาที่ดินให้กับ ประชาชนได้ และมีบทบาทสำคัญในการกระจาย การถือครองที่ดิน ลดการกระจุกตัวของ การถือครองที่ดินในประเทศไทย

ดังนั้น ภาครัฐควรจะให้การส่งเสริม การดำเนินงานของภาคประชาชน และ สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินในระดับ ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดิน ทำกินและอยู่อาศัยของประชาชน การเข้าไม่ถึง ที่ดินเพื่อใช้ทำประโยชน์ในการประกอบ อาชีพ เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่ สำคัญในการเลี้ยงชีพของประชาชนเป็น จำนวนมาก ตลอดจนทำให้เกิดการกระจาย การถือครองที่ดินที่เป็นธรรมต่อไป.

## ข้าวโพดหลังนาฯ สร้างรายได้จริง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 62 ณ อ.บ้านดง จ.ตาก ว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งช่วยยให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ ซึ่งในพื้นที่จ.ตาก มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากเป้าหมายเดิม 4 อำเภอ พื้นที่เป้าหมาย 6,163.38 ไร่ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า จ.ตาก มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,882 ราย พื้นที่ 25,070.75 ไร่ ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ (ยกเว้น อ.อุ้มผาง) สำหรับผลผลิตทั้งหมดที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. มีปริมาณ 25,543 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ และนำรายได้เข้าสู่จังหวัดตากไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

“ความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน อ.บ้านดง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในระหว่างที่ปลูกข้าวโพด แต่เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวและขายข้าวโพดแล้วยังได้กำไรไร่ละ 2,300-2,500 บาท ส่วนในอำเภออื่น ๆ ได้กำไรไร่ละ 3,000-3,500 บาท เช่นกัน นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จ.อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนามากกว่าการปลูกข้าวเหมือนที่เคยทำมา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งขายผลผลิตอย่างครบวงจรซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตามความต้องการของท้องตลาดและต้องมีความปลอดภัย” นายกฤษฎา กล่าว.



## มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร

นายสาคร รุ่งเรือง รองผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประชารัฐ (ต้นแบบ) ชนิดพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลขที่ 99 หมู่ 5 บ้านโคกสาร ต.ชัยพุกทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ.ก.ส.) ปี 62 เพื่อช่วยสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกรยื่นกู้สินเชื่อแปลงใหญ่ 61 ราย วงเงิน 6,624,520 บาท เพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช สารปรับปรุงบำรุงดิน และกิจกรรมรวบรวมผลผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นทุนการผลิต สร้างอำนาจในการต่อรองด้านการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาดรับซื้อผลผลิตที่มีแน่นอน อย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสมาน โกษาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านโคกสาร ประธานแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ชัยพุกทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี 59-61 มีเกษตรกรเริ่มต้นโครงการ 200 ราย เนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 5,000 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดของโครงการอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.ป.ก.เพชรบูรณ์) โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 รวมถึงภาคเอกชน ร่วมส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมด้านการตลาด และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางในการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การ



ลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การตลาด การ

บริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
พร้อมกันนี้ นายสาคร พร้อม นายชาครินทร์ อินอัมพรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน และคณะ ได้ร่วมตรวจติดตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใน

ศพก. ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่งด้วย.

# 'ธนาธร' ขึ้นโรงพักปิด3ข้อหา

## 'ศรีวราห์' สอบเอง-โดนให้ สนธิรัตน์อวยพรปชป.-ภท. ชวนเบรกถาวร-ยื้อร่วมรบ.

'ธนาธร' เข้าพบ ตร.ปทุมวัน โดนแจ้ง 3 ข้อหา ให้การ  
ปฏิเสธ แพ้นคลับแท้ให้กำลังใจ ตัวแทน 12 สถานทูต  
ร่วมสังเวยการณ์ (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ธนาธร

### ภท.ก้าวสู่ปีที่11สุดชื่นมื่น

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) บรรยากาศการทำบุญก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ของพรรค ภท.ตลอดช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก มีแกนนำพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค, นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรค, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรค, นายบุญลือ ประเสริฐโสภณ รองหัวหน้าพรรค, นาย

ศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค, พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรค, นายศุภชัย โพธิ์สุ อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับว่าที่ ส.ส.และสมาชิกพรรค ซึ่งต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ทั้งนี้ พรรคได้จัดพิธีสงฆ์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวมทั้งสิ้น 9 รูป อีกทั้งได้ทำพิธีทางศาสนาอิสลามที่ชั้น 3 ของพรรคด้วย โดยนายอนุทินกล่าวว่า วันนี้เป็นวันดี พรรคภท.ทำบุญพรรคเป็นประจำทุกปี และเราก็จะนำกระเช้าไปแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปไตย (ปชป.) ด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ไม่มีอะไรมา พรรคยืนยันคำเดิมว่าการ

ตัดสินใจถึงทิศทางการเมืองต้องรอหลังวันที่ 9 พฤษภาคม หรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ส่วนนโยบายกัญชาเสรีนั้นต้องรอให้พรรค ภท.เข้าไปแก้ไขกฎหมายเสียก่อน ตอนนี้อย่างไรก็ได้

### 'สนธิรัตน์' นำพปชร.ร่วมยินดี

ต่อมา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปชร.), นายวิเชียร ขวาลิต นายทะเบียนพรรค, นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม.มาร่วมอวยพรและมอบกระเช้าดอกไม้ให้นายอนุทิน และแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งพรรค ภท.ที่ก้าวสู่ปีที่ 11

ผู้สื่อข่าวถามว่าการที่แกนนำพรรค พปชร. มาร่วมนี้ถือเป็นการหมั่นลวงหน้าหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า มาร่วมทำบุญ เพราะมีความคุ้นเคยกัน ส่วนหลังวันที่ 9 พฤษภาคมนี้จะมาอีกรอบหรือไม่ คงต้องรอให้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคมก่อน เมื่อถามว่าเมื่อดูจากเงื่อนไขของพรรค ภท.น่าจะทาบตามไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า รู้จักกัน ก็มาเจอกัน และถ้ามีเรื่องการเมือง เจอนายอนุทินก็ต้องคุยกันอยู่แล้ว ต่อสายกันมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยไหนแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาทำ



### สอบปากคำ

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. กำลังสอบปากคำ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมารับทราบ 3 ข้อกล่าวหา คือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น มาตรา 189 พาผู้ต้องหาหลบหนี และมาตรา 215 มั่วสุมชุมนุมเกิน 10 คน ที่ สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 6 เมษายน

เพราะรู้จักกันยาวนาน เมื่อถามว่าการเดินทางมาพรรค กท.ก่อนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เกี่ยวข้องกับความสำคัญหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า พรรค กท.ทำบุญเข้า พรรค ปชป. ทำบุญสาย จึงเป็นไปตามกำหนดการของแต่ละพรรค เมื่อถามว่านโยบายกัญชาเสรีของพรรค กท.จะร่วมงานกับพรรค พปชร.ได้หรือไม่ นายสนธิรัตน์ตอบพร้อมหัวเราะว่า "โอ้ย ไว้คุยกัน วันนี้นำมาทำบุญ"

### หยอกสื่อแถลงร่วมรัฐบาล

จากนั้นนายอนุทินพานายสนธิรัตน์พร้อมคณะร่วมดื่มกาแฟเป็นการส่วนตัว ทั้งนี้ ก่อนเข้าห้องดื่มกาแฟ แกนนำทั้ง 2 พรรคได้เดินผ่านห้องแถลงข่าว โดยนายสนธิรัตน์ได้พูดหยอกว่า "ซ้อมแถลงข่าวเลยดีไหมเนี่ย" ทำให้แกนนำทั้ง 2 พรรคหัวเราะอย่างขื่นขื่น ทั้งนี้ การพูดคุยและดื่มกาแฟใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก่อนที่นายสนธิรัตน์และคณะจะเดินทางกลับ นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้คุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาล เพราะต้องรอให้ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งก่อน ส่วนแนวทางจัดตั้งรัฐบาล พรรคยังยึดหลักการเดิม โดยเฉพาะข้อที่ว่าต้องเกิดทุนสถาบัน

เมื่อถามว่าการที่ กกต.ให้ใบส้มกับผู้สมัคร ส.ส.จำนวน 66 ใบ จะมีผลกระทบต่อผลคะแนนของแต่ละพรรคหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนยึดมั่นในกติกาและยอมรับ

ผล พร้อมทั้งได้บอกว่าผู้สมัคร ส.ส.ว่าถ้าไม่มีการโกงแบบซึ่งหน้า เช่น ยกทับหนี ก็ไม่จำเป็นต้องร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ในการเปิดประชุมสมานัตแรกถือเป็นเรื่องน่ายินดี ที่นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภาจากพรรค กท.จะได้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาชั่วคราว เนื่องด้วยนายชัยมีอายุ 91 ปี ซึ่งถือว่ามีความอาวุโสสูงสุด

### ชทพ.ชู'กท.'เป็นเสาหลัก

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) และนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรค นำแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับพรรค กท. โดยนายวราวุธกล่าวอวยพรว่า ขอเป็นกำลังใจให้นายอนุทินและพรรค กท.ให้ก้าวอย่างเป็นเสาหลักของการเมืองไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน เรามั่นใจว่าต้องเดินทางไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด เราต่างเป็นสถาบันการเมืองที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยทั้งประเทศ ผ่านร้อนผ่านหนาวและผ่านหลายเหตุการณ์ เชื่อมมั่นว่าด้วยการนำของนายอนุทิน พรรค กท.จะสามารถเติบโตยิ่งใหญ่และเป็นเสาหลักให้การเมืองไทยได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ นายกนก วงษ์ตระหง่าน เป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มอบแจกันดอกไม้รวมถึงตัวแทนพรรคไทยรักธรรมที่ได้มอบกระเช้าทุเรียนร่วมแสดงความยินดี

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมืองอื่นที่มอบกระเช้าดอกไม้อวยพร อาทิ พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) และพรรคประชาธิปัตย์ใหม่ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการทำบุญพรรคภูมิใจไทยในปีนี้ ไม่มีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย (พท.) มาร่วมแสดงความยินดีเช่นที่ผ่านมา

### ปชป.ดึกคักทำบุญครบ73ปี

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้จัดงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งพรรคปีที่ 73 โดยตั้งแต่เวลา 08.00 น.ได้มีพิธีทางศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ บวงสรวงสักการะองค์แม่พระธรณีบีบมวยผม และพิธีทางศาสนาพุทธ โดยมีแกนนำพรรค ปชป. อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รักษาการหัวหน้าพรรค นายจตุติ ไกรฤกษ์ รักษาการเลขาธิการพรรค อดีต ส.ส. ว่าที่ ส.ส. และสมาชิกเข้าร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก รวมถึงนายถาวร เสนเนียม ว่าที่ ส.ส.สงขลา แต่ที่น่าสังเกตว่าไม่ปรากฏ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลกมาร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ได้มีแกนนำพรรคการเมืองต่างๆ ททยอยเดินทางมานำกระเช้าดอกไม้มาอวยพร อาทิ พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นำโดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค และนางเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรค พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค และนายนิกร จำนง ผอ.พรรค

### 'มาร์ค'ฝาก'เสี่ยหนู'ประคองปท.

ต่อมานายสนธิรัตน์ พร้อมด้วยนายณัฐพล และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้ง กทม. ได้นำแจกันดอกไม้มาแสดงความยินดี โดยนายจรินทร์ให้การต้อนรับ ด้านนายสนธิรัตน์

ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ว่า "วันนี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันหมกมาขอ ปชป. แต่เป็นเพียงการมาแสดงความยินดีในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองด้วยกัน ส่วนเรื่องเทียบเชิญเราชัดเจนว่าจะต้องเป็นหลังวันที่ 9 พฤษภาคม"

ขณะเดียวกัน นายอนุทินพร้อมด้วยนายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค กท. และนายศุภชัย ได้เดินทางมามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี และได้เข้าร่วมในพิธี



**เชื่อมสัมพันธ์** - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มอบกระเช้าดอกไม้ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยก้าวสู่ปีที่ 11 ที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 6 เมษายน

สงฆ์ด้วย โดยนายอนุทินเปิดเผยภายหลังว่า นายอภิสิทธิ์ได้ฝากให้ช่วยกันประดับประคอง บ้านเมืองให้เดินหน้า ซึ่งการมาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนทุกปี ไม่มีอะไรพิเศษ เพราะมีวันครบรอบเดียวกัน จึงมีการสลับกันไปอาวยพรเป็นประจำทุกปี ส่วนที่แฟนคลับของ ปชป.เข้ามาขอถ่ายรูปและกล่าวว่าขอฝากบ้านเมืองไว้ด้วยนั้น ตนมองว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน

### 'จรินทร์-มาร์ค' ปลุกปชป.สู้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังทำพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในวันครบรอบ 73 ปี การก่อตั้ง ปชป. โดยแกนนำพรรคได้สลับกันกล่าวกับสมาชิกที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยนายจรินทร์กล่าวตอนหนึ่งว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นแค่สถานการณ์หนึ่งบนเส้นทางอันยาวไกลของ ปชป.ที่ยังต้องเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุดยั้ง ที่ผ่านมายุคประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง และเคยได้ ส.ส.จำนวนน้อย ในปี 2522 ส.ส.หายไปเกินกว่าครึ่ง กระทั่งมาถึงปี 2529-2531 พรรคเหลือเพียง 48 คน แม้ ส.ส.จะหายไปเท่าไร แต่การเลือกตั้งครั้งต่อๆมา เราสามารถได้รับชัยชนะจนได้กลับมาเป็นรัฐบาล และได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกหลายครั้ง "พรรคมีหัวหน้ามาแล้ว 7 คน มีความ

เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ก็คงเหมือนกับชีวิตมนุษย์ที่มีขึ้นมีลง แต่ทุกท่านได้สร้างคุณูปการให้กับพรรคจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้ แล้วยังจะต้องมีวันข้างหน้าอีกผมยังเชื่อมั่นว่าประชาชนยังรักเรา และมั่นใจว่าประชาชนยังพร้อมให้โอกาส ขออย่างเดียวว่าทุกคนอย่าท้อแท้ ท้อถอยหรือหมดกำลังใจ ขอให้มาร่วมมือร่วมใจกันแล้วจะสามารถนำพาพรรค ปชป.ไปนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนได้อีกครั้ง" นายจรินทร์กล่าว

นายอภิสิทธิ์ก็กล่าวว่า ยังมั่นใจว่าอุดมการณ์พรรคยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้และวันข้างหน้า รวมถึงยังเป็นสิ่งที่ใช้ได้สำหรับสังคมไทย และประเทศไทย ขอขอบคุณอีกครั้งตลอดทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา ตำแหน่งหัวหน้าพรรคได้รับการสนับสนุนและกำลังใจอย่างดีจากทุกคน ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ยึดถือ ยึดมั่นกันมา และทำให้พรรคของเราดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญให้เราสามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้

### 'ชวน'อัด'ถาวร'ตะแบงไม่เลิก

ขณะที่ นายชวนกล่าวว่า เมื่อเช้าได้รับโทรศัพท์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่าเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา เขามีมติร่วมรัฐบาลกันแล้วหรือ จึงบอกไปว่าเป็นเรื่องของคณะนายถาวร เสนเนียม ว่าที่

ส.ส.ปชป. ท่านเชิญตนไปฟัง เลยไปนั่งฟัง ก็มีคนบางกลุ่มที่เอาเรื่องนี้ไปพูด ซึ่งจริงๆ แล้วได้ขอรับรองว่าควรให้ความเคารพกับคณะกรรมการบริหารพรรค ให้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ แต่ห้ามไม่ค่อยฟัง ไม่สนใจและไม่ทราบว่าจะเพราะอะไร ถึงต้องตะแบง

"เรื่องนี่ยังไม่มืด เพราะต้องให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะต้องพิจารณาต่อไป ส่วนคนอยากเป็นนั่นนี่ รวมถึงคนไม่อยากเป็นก็มี ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติโดยที่น่ายรัก แต่ห้ามกันไม่ค่อยฟังว่า อย่าเพิ่งไปบอกอะไรเลย ขออย่าไปให้ความเห็นอะไรเลย รอให้กรรมการบริหารพรรคเขาได้ประชุมและตัดสินใจกันไม่ดีกว่าหรือ อาจจะเป็นความอยากเป็นมาก ก็เลยทำให้พูดออกไปเช่นนั้น จึงอยากเรียนให้ทราบว่ายังไม่มีดังนั้นอย่าเพิ่งไปวิจารณ์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะจริงๆ แล้วยังไม่มีมติ" นายชวนกล่าว

นายบัญญัติกล่าวตอนหนึ่งว่า หลายคนพูดถึงเรื่องเก่าๆ ของ ปชป. ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่า เพราะพรรคอื่นพูดเรื่องเช่นนี้ยาก เพราะเขาไม่มีประวัติยาวนานเหมือนกับเรา ในวันที่นี่ซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งมาใหม่ๆ และหลายคนยังรู้สึกชอกกับผลที่ออกมา โดยนึกไม่ถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่าบ้านเมืองนี้จะมีการเลือกตั้งหรือไม่เลือก

## ส้ม-เหลือง-แดง-ดำ จาก กกต.

**รธน.ม.225**  
**พ.ร.บ.เลือกตั้ง**  
**ส.ส. ม.132**

**กำหนดว่า** ถ้า กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครกระทำการเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม กกต.มีอำนาจ

- ระงับสิทธิรับเลือกตั้งผู้นั้นชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี
- กรณีผู้สมัครจะได้เป็น ส.ส. กกต.สั่งยกเลิกการเลือกตั้ง และเลือกตั้งใหม่
- หาก หน.-กบ.ท.พรรครู้เห็น ปล่อยให้ปล่อยปละไม่ยับยั้งศาล รธน.สั่งยุบพรรคตามคำร้อง กกต.

**พ.ร.บ.เลือกตั้ง**  
**ส.ส. ม.133**

**กำหนดว่า** เมื่อประกาศผลเลือกตั้งแล้ว พบการเลือกตั้งเขตไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นการกระทำของผู้ได้รับเลือก ให้ กกต.ร้องศาลฎีกาพิจารณา หากศาลชี้ว่าไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม

- ศาลสั่งเลือกตั้งเขตใหม่
- สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุด
- ให้ กกต.จัดเลือกตั้งใหม่

**รธน.ม.226**  
**พ.ร.บ.เลือกตั้ง**  
**ส.ส.ม.138**

**ระบุว่า** กรณี กกต.ระงับสิทธิผู้สมัครไว้ชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี หรือให้ใบส้มหรือหลังประกาศผล พบว่าทุจริต ให้ กกต.ยื่นศาลฎีกา

- เพิกถอนสิทธิ ส.ส. 10 ปี
- สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุด
- จัดเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง
- ผู้ใดใบแดงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับเลือกตั้ง

**ผลตาม รธน.**  
**ม.235**

เมื่อถูกศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

- ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ตลอดไป
- ได้ "ใบแดง" จะได้รับ "ใบดำ" ไปโดยอัตโนมัติ
- เมื่อพ้นระยะเพิกถอนสิทธิ 10 ปี ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แต่สมัครหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ตลอดชีวิต

ตั้ง แม้เราจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งมากมายแค่ไหน แต่วันที่ 6 เมษายนของทุกปีเรายังคงมีสมาชิกมาร่วมงานอย่างคลาคล่ำเหมือนเดิม และงานในวันนี้เหมือนจะมีคนมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ซึ่งส่วนหนึ่งคงมาด้วยความรักพรรค ก็ยังมีอีกส่วนที่ทำให้กำลังใจ แก่หัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรคทุกคน

## พท.ขอหยุดสร้างเงื่อนไข

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “หยุดการสร้างเงื่อนไข ฟินกระแสความต้องการของประชาชน” ระบุว่า หลังการเลือกตั้ง แทนที่จะทำให้ประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยความสันติ โปร่งใส ผู้คนเกิดความหวังที่ประเทศจะก้าวไปข้างหน้า พี่น้องประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และปัญหาหลายๆ ด้านจะได้รับการแก้ไข กลับกลายเป็นว่าหลังเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกหมดหวัง และกลางแกลงสงสัยต่อกระบวนการทำงานที่เต็มไปด้วยปัญหาและข้อบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. สังคมมีคำถามมากมายถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและถูกต้องของกลไกการทำงาน จนเกิดเป็นประเด็นสื่อสารที่ว่ากระบวนการดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล คสช.หรือไม่ ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือเกิดขบวนการเคลื่อนไหวที่พยายามจัดการกับบุคคลและพรรคการเมืองที่มีความเห็นต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการดำเนินกรกับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากเป็นอันดับ 3 จากการเลือกตั้งครั้งนี้

“มีการสร้างวาทกรรม ป้ายสี ปองร้าย จากกลไกทั้งในและนอกระบบ ใช้การกล่าวหาทางคดีเพื่อทำให้เกิดความเสียหาย ปลุกกระแสสังคมเพื่อสร้างความเกลียดชังอย่างไร้ข้อเท็จจริง สถานการณ์เช่นนี้เป็นเสมือนภาพซ้อนจากอดีต ที่ใช้การสร้างอคติ ก่อความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง ซึ่งจะก่อผลกระทบบานปลายต่อประเทศและประชาชนอีกยาวนาน ขอเป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหารพรรค อนค. ในสถานการณ์ที่ถูกมุ่งร้ายทางการเมืองครั้งนี้ พรรคคอนาคตใหม่แม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่มีจุดยืนและเจตนารมณ์เพื่อประชาธิปไตยที่แน่วแน่ และเป็นหนึ่งใน 6 พรรคการเมือง ที่ได้รับ

ลงสัตยาบันเป็นแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจ คสช.” นายภูมิธรรมกล่าว

## 'ธนาธร' ให้ปากคำสน.ปทุมวัน

ที่ สน.ปทุมวัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) พร้อม น.ส.พรณิการ์ วาณิช โฆษกพรรค มาให้ปากคำตามหมายเรียกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น และมาตรา 189 ช่วยเหลือหรือให้ที่พำนักผู้ต้องหา กรณีช่วยนายรังสิมันต์ โรม นักกิจกรรมทางการเมืองหลบหนีระหว่างการประชุมประท้วง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2558 โดยประชาชนและผู้สนับสนุนพรรค อนค. ได้เดินทางมาที่ สน.ปทุมวัน เพื่อให้กำลังใจ มีบางส่วนได้สวมเสื้อสีส้มซึ่งเป็นสีประจำพรรค และบางส่วนได้สวมเสื้อรูปนายธนาธร พร้อมข้อความ “6 April” “#savethanathorn” พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงออกสัญลักษณ์ เช่น การนำป้ายระบุชื่อ กกต. มาคลุมหัว โดยด้านหลังมีภาพงูเห่า นอกจากนี้ยังมีแกนนำพรรค อนค. มาให้กำลังใจ อาทิ น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค และยังมี นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักกิจกรรมนักศึกษา นางพะเยาว์ อัคฮาด หรือแม่น้องเกด พร้อมบุตร

ชาย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด มาให้กำลังใจด้วย โดยก่อนที่นายธนาธรจะมาถึง ประชาชนได้ถือภาพนายธนาธร พร้อมร้องตะโกนว่า “เซพธนาธร” พร้อมส่งเสียงเชียร์เป็นระยะๆ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนพรรค อนค. บางคนระบุว่า “ลางานมาครึ่งวัน เพื่อมาให้กำลังใจธนาธร” ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรัดกุม โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมาก

## แฟนคลับแห่เชียร์-หวิด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรับทราบข้อกล่าวหาครั้งนี้มีตัวแทนจากสถานทูต 12 คน ทั้งจากสหภาพยุโรป อาทิ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ รวมถึงแคนาดา และสหรัฐอเมริกา มาร่วมสังเกตการณ์ นอกจากนี้ในระหว่างที่นายธนาธรกำลังให้ปากคำภายในสถานีปรากฏว่าได้เกิดเหตุชุลมุน เมื่อมีหญิงรายหนึ่งมาตะโกนด่าทอ นายธนาธรว่า “โกหกเรื่องคุณสมบัติ ว่าไม่ได้เป็นประธานหอการค้า พร้อมระบุว่าคน

ที่มาให้กำลังใจเพราะรับจ้างมา” สร้างความไม่พอใจให้กับมวลชนที่มาให้กำลังใจจนปะทะคารมกัน และมีการใช้กำลังโดยยกเก้าอี้ตีกันจนมวลชนต้องเข้ามาห้าม และเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องเข้ามาระงับเหตุและนำตัวหญิงคนดังกล่าวออกจากพื้นที่และส่งขึ้นรถกลับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง

## โดน3ข้อหา-ยันไม่ผิด

จากนั้นนายธนาธรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังรับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำตามหมายเรียกว่า ถูกแจ้งความ 3 ข้อกล่าวหา คือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น มาตรา 189 พาผู้ต้องหาหลบหนี และมาตรา 215 มั่วสุมชุมนุมเกิน 10 คน เพื่อประทุษร้าย ซึ่งในชั้นนี้ได้ปฏิเสธการให้การ โดยจะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ทั้งนี้ ตนยอมรับว่าการพาผู้ต้องหาหลบหนีหลังนั้นเป็นข้อเท็จจริง ไม่มีอะไรปฏิเสธ

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

## ธนาธร

ซึ่งเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจ จึงขอสงวนการให้สัมภาษณ์ในรายละเอียด โดยรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นเอกสาร อย่างไรก็ตาม ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่มีการคุกคามและให้เกียรติกับพวกเราเป็นอย่างดี ที่สงสัยคือทำไมต้องแจ้งข้อกล่าวหาหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเลือกตั้ง ซึ่งก็พูดยากว่าเราได้ให้ความเป็นธรรมหรือไม่ แต่เรายืนยันในความบริสุทธิ์ ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่คิดว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่เป็นธรรม เพราะเมื่อกฎหมายไม่เป็นธรรมจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะลุกขึ้นต่อต้าน

## ปลุกปชช.ร่วมสู้เพื่อความยุติธรรม

นายธนาธรกล่าวว่า แม้เราจะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ แต่มีข้อกังวลที่คดีนี้จะถูกนำไปพิจารณาในศาลทหาร โดย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ยืนยันว่าคดีนี้จะต้องขึ้นศาลทหาร ซึ่งตนก็ไม่ทราบเพราะเหตุใด ส่วนหลังคดีนี้สิ้นสุดแล้วจะมีการฟ้อง

กลับหรือไม่นั้นตนขอสงวนท่าทีไว้ก่อน ขณะที่ผู้สังเกตการณ์จากสถานทูตได้ซักถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับรูปคดี โดยตั้งข้อสงสัยเหตุใดคดีนี้จึงต้องขึ้นศาลทหาร และคดีนี้เกิดขึ้นนานแล้วทำไมถึงเพิ่งออกหมายเรียกในไม่กี่วันที่ผ่านมา โดย พล.ต.อ.ศรีวราห์ได้ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีนี้ได้ย้ายตำแหน่งทำให้คดีไม่เกิดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตัวแทนสถานทูตยังสอบถามตำรวจด้วยว่าคดีนี้จะใช้เวลาพิจารณานานเท่าไร

จากนั้นนายธนาธรได้เดินทางออกจากสน.ปทุมวัน ขึ้นรถกระบะและพูดคุยกับประชาชนที่มาให้กำลังใจว่า “อย่าทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของธนาธร เพราะไม่ใช่เรื่องของธนาธรเพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องของกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม มีคนอื่นที่ติดคุกก่อนธนาธรเยอะแยะไปหมด ดังนั้น จึงเป็นเรื่องของคนที่ต้องสู้เพื่อความยุติธรรมทุกคน จึงขอให้ทุกคนร่วมเดินไปด้วยกัน เพราะความยุติธรรมที่กำกับเราคนหนึ่งก็เท่ากับกำกับทุกคน ต่อไปขอให้สู้ด้วยกันหลังจากนี้ขอให้ทุกคนแยกย้ายกลับบ้านอย่างสงบ อย่าให้ใครฉวยโอกาสนี้สร้างความวุ่นวาย”

### ‘ศรีวราห์’ เจอโหด-หนายโต้

นายกฤษฎา นุตจรัส ทนายความนายธนาธร กล่าวว่า พนักงานสอบสวนปล่อยตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ และระหว่างสอบสวน พล.ต.อ.ศรีวราห์แจ้งว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจศาลทหาร ซึ่งมองว่าไม่ใช่ พล.ต.อ.ศรีวราห์อาจหลงลืมสุดท้ายแล้วถ้าส่งนายธนาธรไปดำเนินคดีศาลทหาร จะต้องต่อสู้เขตอำนาจศาล ทั้งนี้ ถ้าตีความตามกฎหมาย คสช.จะพบว่าคดีนี้เกิดขึ้น

ปี 2558 จึงไม่เกี่ยวกับคำสั่ง คสช.ที่ 55/2559 ที่ให้คดีลักษณะดังกล่าวขึ้นศาลทหารและจะเห็นได้ในช่วงหลังคดีที่ขัดคำสั่ง คสช.จะขึ้นศาลพลเรือน

เมื่อถามถึงข้อกล่าวหานายธนาธรใช้รถพาผู้ต้องหาหนี ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายกฤษฎาก็คงกล่าวได้ว่า ได้แจ้งพนักงานสอบสวนว่าจะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ เนื่องจากนายธนาธรยังจำข้อเท็จจริงในวันดังกล่าวได้ไม่ค่อยชัดเจน แต่รับว่าในวันดังกล่าวมาชุมนุมร่วมกับประชาชนและนักศึกษาต่อสู้เพื่อความถูกต้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ เดินออกมาหน้าอาคาร สน.ปทุมวัน หลังสอบปากคำนายธนาธร เสร็จ ได้ยกมือตะเบะทำความเคารพ ปรากฏว่ามีประชาชนโห่ร้องไล่ ทำให้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ยิ้ม เดินออกด้านข้างประตู สน.

# ทูตเกาะติด'ธนาธร'ขึ้นสน.

## ปฏิเสธ3ข้อหาปี58 รุมไห่'ศรีวรารท์'ลั่น 'สนธิรัตน์'อวยพร วันเกิด'ปชป.-ภท.'

ดร.แจ้'ธนาธร' 3 ข้อหา ให้การปฏิเสธ ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อน 15 พ.ค. แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ ตัวแทน 12 สถานทูต สังเกตการณ์ 'ศรีวรารท์'เจอโหล่ (อ่านต่อหน้า 10)

**ต่อจากหน้า 1**  
**'ธนาธร'**

### ภท.ก้าวสู่ปีที่11สุดชื่นมื่น

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) บรรยายกาศการทำบุญก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ของพรรค ภท.ตลอดช่วงเช้าเป็นไปอย่าง

คึกคัก มีแกนนำพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค, นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรค, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรค, นายบุญลือ ประเสริฐโสภณ รองหัวหน้าพรรค, นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค, พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรค, นายศุภชัย โพธิ์สุ อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับว่าที่ ส.ส.และสมาชิกพรรค ซึ่งต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ทั้งนี้ พรรคได้จัดพิธีสงฆ์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวมทั้งสิ้น 9 รูป อีกทั้งได้ทำพิธีทางศาสนาอิสลามที่ชั้น 3 ของพรรคด้วย โดยนายอนุทินกล่าวว่า วันนี้เป็นวันดี พรรคภท.ทำบุญพรรคเป็นประจำทุกปี และเราก็จะนำกระเช้าไปแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปไตย (ปชป.) ด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ไม่มีอะไรมาก พรรคยืนยันคำเดิมว่าการตัดสินใจถึงทิศทางการเมืองต้องรอหลังวันที่ 9 พฤษภาคม หรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ส่วนนโยบายก็ดูขานสนั่น

ต้องรอให้พรรค ภท.เข้าไปแก้ไขกฎหมายเสียก่อน ตอนนี้อย่าทำอะไรไม่ได้

### 'สนธิรัตน์'นำปชช.ร่วมยินดี

ต่อมา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปช.), นายวิเชียร ขวาลิต นายทะเบียนพรรค, นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม.มาร่วมอวยพรและมอบกระเช้าดอกไม้ให้นายอนุทิน และแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งพรรค ภท.ที่ก้าวสู่ปีที่ 11

ผู้สื่อข่าวถามว่าการที่แกนนำพรรค พปช. มาวันนี้ถือเป็นการหมั่นล้างหน้าหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า มาร่วมทำบุญ เพราะมีความคุ้นเคยกัน ส่วนหลังวันที่ 9 พฤษภาคม นี้จะมารอหรือไม่ว่า คงต้องรอให้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคมก่อน เมื่อถามว่าเมื่อดูจากเงื่อนไขของพรรค ภท.น่าจะทาบตามไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า รู้จักกัน ก็มาเจอกัน และถ้ามีเรื่องการเมือง เจอนายอนุทินก็ต้องคุยกันอยู่แล้ว ต่อสายกันมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยไหนแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาทำเพราะรู้จักกันยาวนาน เมื่อถามว่าการเดินทางมาพรรค ภท.ก่อนพรรคประชาธิปไตย (ปชป.) เกี่ยวข้องกับความสำคัญหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า พรรค ภท.ทำบุญเข้า พรรค ปชป. ทำบุญสาย จึงเป็นไปตามกำหนดการของแต่ละพรรค เมื่อถามว่านโยบายก็ดูขานสนั่นของพรรค ภท.จะร่วมงานกับพรรค พปช.ได้หรือไม่ นายสนธิรัตน์ตอบพร้อมหัวเราะว่า "โอ้ย ไร้คุยกัน วันนี้มาร่วมทำบุญ"



**รับทราบข้อหา - นายธนาธร** จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคคอนาคัดใหม่ เดินทางมารับทราบ 3 ข้อกล่าวหา คือประมวลกฎหมายอาญา ม.116 ยุยงปลุกปั่น ม.189 พาผู้ต้องหาลบหนี่ และ ม.215 มั่วสุมชุมนุมมเกิน 10 คน โดยมีตัวแทนทูต 12 ประเทศ ร่วมสังเกตการณ์ ที่ สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 6 เมษายน

## หยอกสื่อแถลงร่วมรัฐบาล

จากนั้นนายอนุทินพานายสนธิรัตน์พร้อมคณะร่วมตีหมาแพเป็นการส่วนตัว ทั้งนี้ ก่อนเข้าห้องตีหมาแพ แกนนำทั้ง 2 พรรคได้เดินผ่านห้องแถลงข่าว โดยนายสนธิรัตน์ได้พูดหยอกว่า "ซ้อมแถลงข่าวเลยตีหมาเนี่ย" ทำให้แกนนำทั้ง 2 พรรคหัวเราะอย่างขื่นขื่น ทั้งนี้ การพูดคุยและตีหมาแพใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก่อนที่นายสนธิรัตน์และคณะจะเดินทางกลับ นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้คุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาล เพราะต้องรอให้ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งก่อน ส่วนแนวทางจัดตั้งรัฐบาล พรรคยังยึดหลักการเดิม โดยเฉพาะข้อที่ว่าต้องเทิดทูนสถาบัน

เมื่อถามว่าการที่ กกต.ให้ใบส้มกับผู้สมัคร ส.ส.จำนวน 66 ใบ จะมีผลกระทบต่อผลคะแนนของแต่ละพรรคหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนยึดมั่นในกติกาและยอมรับผล พร้อมทั้งได้บอกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ว่าถ้า

ไม่มีการโกงแบบซึ่งหน้า เช่น ยกทับหนี ก็ไม่จำเป็นต้องร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ในการเปิดประชุมสภานัดแรกถือเป็นเรื่องน่ายินดี ที่นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภาจากพรรค ภท.จะได้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาชั่วคราว เนื่องด้วยนายชัยมีอายุ 91 ปี ซึ่งถือว่ามีความอาวุโสสูงสุด

## ชทพ.ชู'ภท.'เป็นเสาหลัก

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) และนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรค นำแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับพรรค ภท. โดยนายวราวุธกล่าวอวยพรว่า ขอเป็นกำลังใจให้นายอนุทินและพรรค ภท.ให้ก้าวอย่างเป็นเสาหลักของการเมืองไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน เรามั่นใจว่าต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด เราต่างเป็นสถาบันการเมืองที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยทั้งประเทศ ผ่านร้อนผ่านหนาวและผ่านหลายเหตุการณ์ เชื่อมมั่นว่าด้วยการนำของนายอนุทิน พรรค ภท.จะสามารถเติบโตยิ่งใหญ่และเป็นเสาหลักให้การเมืองไทยได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ นายกนก วงษ์ตระหง่าน เป็นตัวแทนพรรคประชาธิปไตย (ปชป.) มอบแจกันดอกไม้รวมถึงตัวแทนพรรคไทยรักษาชาติที่ได้มอบกระเช้าทุเรียนร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมืองอื่นที่มอบกระเช้าดอกไม้อวยพร อาทิ พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) และพรรคประชาธิปไตยใหม่

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการทำบุญพรรคภูมิใจไทยในปี นี้ ไม่มีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย (พท.) มาร่วมแสดงความยินดีเช่นที่ผ่านมา

## ปชป.คึกคักทำบุญครบ73ปี

ที่พรรคประชาธิปไตย (ปชป.) ได้จัดงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งพรรคปีที่ 73 โดยตั้งแต่เวลา 08.00 น.ได้มีพิธีทางศาสนา

อิสลาม ศาสนาพราหมณ์ บวงสรวงสักการะองค์แม่พระธรณีบีบมวยผม และพิธีทางศาสนาพุทธ โดยมีแกนนำพรรค ปชป. อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค นายจตุ ไกรฤกษ์ รักษาการเลขาธิการพรรค อดีต ส.ส. ว่าที่ ส.ส. และสมาชิกเข้าร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก รวมถึงนายถาวร เสนเนียม ว่าที่ ส.ส.สงขลา แต่ที่น่าสังเกตว่าไม่ปรากฏ นพ.วงศ์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลกมาร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ได้มีแกนนำพรรคการเมืองต่างๆ ททยอยเดินทางมานำกระเช้าดอกไม้มาอวยพร อาทิ พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นำโดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค และนางเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรค พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค และนายนิกร จำนง ผอ.พรรค

## 'มาร์ค'ฝาก'เสี่ยหนู'ประคองปท.

ต่อมานายสนธิรัตน์ พร้อมด้วยนายณัฐฐพล และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้ง กทม. ได้นำแจกันดอกไม้มาแสดงความยินดี โดยนายจรินทร์ให้การต้อนรับ ด้านนายสนธิรัตน์ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ว่า "วันนี้ไม่ได้เป็นการแห่ชนหมาหมาขอ ปชป. แต่เป็นเพียงการมาแสดงความยินดีในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองด้วยกัน ส่วนเรื่องเทียบเชิญเราชัดเจนว่าจะต้องเป็นหลังวันที่ 9 พฤษภาคม"

ขณะเดียวกัน นายอนุทินพร้อมด้วยนายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค ภท. และนายศุภชัย ได้เดินทางมามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี และได้เข้าร่วมในพิธีสงฆ์ด้วย โดยนายอนุทินเปิดเผยภายหลังว่า นายอภิสิทธิ์ได้ฝากให้ช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองให้เดินหน้า ซึ่งการมาครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนทุกปี ไม่มีอะไรพิเศษ เพราะมีวันครบรอบเดียวกัน จึงมีการสลับกันไปอวยพรเป็นประจำทุกปี ส่วนที่แฟนคลับของ ปชป.เข้ามาขอถ่ายรูปและกล่าวว่าขอฝากบ้านเมืองไว้ด้วยนั้น ตนมองว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน

## 'จรินทร์-มาร์ค'ปลุกปชป.สู้



ซานไมตรี - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จับมือทักทายนายอนุทินชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ระหว่างมาแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยก้าวสู่ปีที่ 11 ที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 6 เมษายน



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังทำพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในวันครบรอบ 73 ปีการก่อตั้ง ปชป. โดยแกนนำพรรคได้สลับกัณฑ์กล่าวกับสมาชิกที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยนายจรินทร์กล่าวตอนหนึ่งว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นแค่สถานการณ์หนึ่งบนเส้นทางอันยาวไกลของ ปชป. ที่ยังต้องเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีความหยุดยั้ง ที่ผ่านมาก็เคยประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง และเคยได้ ส.ส.จำนวนน้อย ในปี 2522 ส.ส.หายไปเกินกว่าครึ่ง กระทั่งมาถึงปี 2529-2531 พรรคเหลือเพียง 48 คน แม้ ส.ส.จะหายไปเท่าไร แต่การเลือกตั้งครั้งต่อๆ มา เราสามารถได้รับชัยชนะ จนได้กลับมาเป็นรัฐบาล และได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกหลายครั้ง

“พรรคมีหัวหน้ามาแล้ว 7 คน มีความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ก็คงเหมือนกับชีวิตมนุษย์ที่มีขึ้นมีลง แต่ทุกท่านได้สร้างคุณูปการให้กับพรรคจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้ และยังจะต้องมีวันข้างหน้าอีกผมยังเชื่อมั่นว่าประชาชนยังรักเรา และมั่นใจว่าประชาชนยังพร้อมให้ออกัส ขออย่างเดียวว่าทุกคนอย่าท้อแท้ ท้อถอยหรือหมดกำลังใจ ขอให้มาร่วมมือร่วมใจกันแล้วจะสามารถนำพาพรรค ปชป. ไปนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนได้อีกครั้ง” นายจรินทร์กล่าว

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ยังมั่นใจว่าอุดมการณ์พรรคยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า รวมถึงยังเป็นสิ่งที่ใช้ได้สำหรับสังคมไทย และประเทศไทย ขอขอบคุณอีกครั้งตลอดทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาตำแหน่งหัวหน้าพรรคได้รับการสนับสนุนและกำลังใจอย่างยิ่งจากทุกคน ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ยึดถือ ยึดมั่นกันมา และทำให้พรรคของเราดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญให้เราสามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้

## ‘ชวน’อัด‘ถาวร’ตะแบงไม่เลิก

ขณะที่ นายชวนกล่าวว่า เมื่อเช้าได้รับโทรศัพท์จากมหาวิทยาลัยชลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่าเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา เขามีมติร่วมรัฐบาลกันแล้วหรือ จึงบอกไปว่า เป็นเรื่องของคณะนายถาวร เสนเนียม ว่าที่ ส.ส.ปชป. ท่านเชิญตนไปฟังเลยไปนั่งฟัง ก็มีคนบางกลุ่มที่เอาเรื่องนี้ไป

พูด ซึ่งจริงๆ แล้วได้ขอรับรองว่าควรให้ความเคารพกับคณะกรรมการบริหารพรรค ให้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ แต่ห้ามไม่ค่อยฟัง ไม่เข้าใจและไม่ทราบว่าจะอะไร ถึงต้องตะแบง

“เรื่องนี้ยังไม่มิมติ เพราะต้องให้เกียรติกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะต้องพิจารณาต่อไป ส่วนคนอยากเป็นนั้นมี รวมถึงคนไม่อยากเป็นก็มี ซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยที่น่ารัก แต่ห้ามกันไม่ค่อยฟังว่า อย่าเพิ่งไปบอกอะไรเลย ขออย่าไปให้ความเห็นอะไรเลย รอให้กรรมการบริหารพรรคเขาได้ประชุมและตัดสินใจกันไม่ดีกว่าหรือ อาจจะมีความอยากเป็นมาก ก็เลยทำให้พูดออกไปเช่นนั้น จึงอยากเรียนให้ทราบว่ายังไม่มิตั้งนั้นอย่าเพิ่งไปวิจารณ์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะจริงๆ แล้วยังไม่มิมติ” นายชวนกล่าว

นายบัญญัติกล่าวตอนหนึ่งว่า หลายคนพูดถึงเรื่องเก่าๆ ของ ปชป. ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่า เพราะพรรคอื่นพูดเรื่องเช่นนี้ยาก เพราะเขาไม่มีประวัติยาวนานเหมือนกับเรา ในวันที่ซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งมาใหม่ๆ และหลายคนยังรู้สึกช็อกกับผลที่ออกมา โดยนึกไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนั้นได้ ไม่ว่าบ้านเมืองนี้จะมีการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง แม้เราจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งมากมาแต่ไหน แต่วันที่ 6 เมษายนของทุกปีเรายังคงมีสมาชิกมาร่วมงานอย่างคลาคล่ำเหมือนเดิม และงานในวันนี้เหมือนจะมีคนมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ซึ่งส่วนหนึ่งคงมาด้วยความรักพรรค ก็ยังมีอีกส่วนที่มาให้กำลังใจ แก่หัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคทุกคน

## พท.ขอหยุดสร้างเงื่อนไข

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “หยุดการสร้างเงื่อนไข ฟินกระแสความต้องการของประชาชน” ระบุว่า หลังการเลือกตั้ง แทนที่จะทำให้ประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยความสันติ โปร่งใส ผู้คนเกิดความหวังที่ประเทศจะก้าวไปข้างหน้า พี่น้องประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และปัญหาหลายๆ ด้านจะได้รับการแก้ไข กลับกลายเป็นว่าหลังเลือกตั้ง ประชาชนส่วน

ใหญ่ยังรู้สึกหมดหวังและกลางแกลงสงสัยต่อกระบวนการทำงานที่เต็มไปด้วยปัญหาและข้อบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. สังคมมีคำถามมากมายถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและถูกต้องของกลไกการทำงาน จนเกิดเป็นประเด็นสื่อสารทั่วไปว่ากระบวนการดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล คสช. หรือไม่ ที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือเกิดขบวนการเคลื่อนไหวที่พยายามจัดการกับบุคคลและพรรคการเมืองที่มีความเห็นต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการดำเนินการกับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากเป็นอันดับ 3 จากการเลือกตั้งครั้งนี้

“มีการสร้างวาทกรรม ป้ายสี ปองร้ายจากกลไกทั้งในและนอกระบบ ใช้การกล่าวหาทางคดีเพื่อทำให้เกิดความเสียหาย ปลูกกระแสสังคมเพื่อสร้างความเกลียดชังอย่างไร้ข้อเท็จจริง สถานการณ์เช่นนี้เป็นเสมือนภาพย้อนจากอดีต ที่ใช้การสร้างอคติก่อความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง ซึ่งจะก่อผลกระทบบานปลายต่อประเทศและประชาชนอีกยาวนาน ขอเป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหารพรรค อนค. ในสถานการณ์ที่ถูกมุ่งร้ายทางการเมืองครั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่แม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่มีจุดยืนและเจตนาชัดเจนเพื่อประชาธิปไตยที่แน่วแน่ และเป็นหนึ่งใน 6 พรรคการเมือง ที่ได้รับพลังสัติยาบันเป็นแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจ คสช.” นายภูมิธรรมกล่าว

## ‘ธนาธร’ให้ปากคำสน.ปทุมวัน

ที่ สน.ปทุมวัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พร้อม น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค มาให้ปากคำตามหมายเรียกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น และมาตรา 189 ช่วยเหลือหรือให้ที่พักพิงผู้ต้องหา กรณีช่วยนายรังสิมันต์ โรม นักกิจกรรมทางการเมืองหลบหนีระหว่างการชุมนุมประท้วง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2558 โดยประชาชนและผู้สนับสนุนพรรค อนค. ได้เดินทางมาที่ สน.ปทุมวัน เพื่อให้กำลังใจ มีบางส่วนได้สวมเสื้อสีส้มซึ่ง

เป็นสีประจำพรรค และบางส่วนได้สวมเสื้อรูปนายธนธร พร้อมข้อความ "6 April" "#savethanathorn" พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงออกสัญลักษณ์ เช่น การนำป้ายระบุชื่อ กกต.มาคลุมหัว โดยด้านหลังมีภาพงูเห่า นอกจากนี้ยังมีแกนนำพรรค อนาคต.มาให้กำลังใจ อาทิ น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค และยังมี นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักกิจกรรมนักศึกษา นางพะเยาว์ อัคฮาด หรือแม่น้องเกด พร้อมบุตรชาย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด มาให้กำลังใจด้วย โดยก่อนที่นายธนธรจะมาถึง ประชาชนได้ถือภาพนายธนธร พร้อมร้องตะโกนว่า "เซฟธนาธร" พร้อมส่งเสียงเชียร์เป็นระยะๆ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนพรรค อนาคต.บางคนระบุว่า "ลางานมาครึ่งวัน เพื่อมาให้กำลังใจธนาธร" ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรัดกุม โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมาก

## แฟนคลับแห่เชียร์-หวีดวุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรับทราบข้อกล่าวหาครั้งนี้มีตัวแทนจากสถานทูต 12 คน ทั้งจากสหภาพยุโรป อาทิ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ รวมถึงแคนาดา และสหรัฐอเมริกา มาร่วมสังเกตการณ์ นอกจากนี้ในระหว่างที่นายธนธรรากำลังให้ปากคำภายในสถานี่ปรากฏว่าได้เกิดเหตุชุลมุน เมื่อมีหญิงรายหนึ่งมาตะโกนตำหนิ นายธนธรว่า "โกหกเรื่องคุณสมบัติ ว่าไม่ได้เป็นประธานหอการค้า พร้อมระบุว่าคนที่มาให้กำลังใจเพราะรับจ้างมา" สร้างความไม่พอใจให้กับมวลชนที่มาให้กำลังใจจนปะทะคารมกัน และมีการใช้กำลังโดยยกเท้าถีบกันจนมวลชนต้องเข้ามาห้าม และเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องเข้ามาจับกุมและนำตัวหญิงคนดังกล่าวออกจากพื้นที่และส่งขึ้นรถกลับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรง

## โดน3ข้อหา-ยันไม่ผิด

จากนั้นนายธนธรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำตามหมายเรียกว่า ถูกแจ้งความ 3 ข้อกล่าวหาคือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น มาตรา 189 พาผู้ต้องหาหลบ

หนี และมาตรา 215 มั่วสุมชุมนุมเกิน 10 คน เพื่อประทุษร้าย ซึ่งในชั้นนี้ได้ปฏิเสธการให้การ โดยจะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ทั้งนี้ ตนยอมรับว่าการพาผู้ต้องหาหลบหนีหลังนั้นเป็นข้อเท็จจริง ไม่มีอะไรปฏิเสธ

ซึ่งเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจ จึงขอสงวนการให้สัมภาษณ์ในรายละเอียด โดยรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นเอกสาร อย่างไรก็ตาม ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่มีการคุกคามและให้เกียรติกับพวกเราเป็นอย่างดี ที่สงสัยคือทำไมต้องแจ้งข้อกล่าวหาหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเลือกตั้ง ซึ่งก็พูดยากที่เราได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ แต่เรายืนยันในความบริสุทธิ์ ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่คิดว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่เป็นธรรม เพราะเมื่อกฎหมายไม่เป็นธรรม จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะลุกขึ้นต่อต้าน

## ปลุกปชช.ร่วมสู้เพื่อความยธ.

นายธนธรรกล่าวว่า แม้เราจะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ แต่มีข้อกังวลที่คดีนี้จะถูกนำไปพิจารณาในศาลทหาร โดย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ยืนยันว่าคดีนี้จะต้องขึ้นศาลทหาร ซึ่งตนก็ไม่ทราบเพราะเหตุใด ส่วนหลังคดีนี้สิ้นสุดแล้วจะมีการฟ้องกลับหรือไม่นั้นตนขอสงวนท่าทีไว้ก่อน ขณะที่ผู้สังเกตการณ์จากสถานทูตได้ซักถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับรูปคดี โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุใดคดีนี้จึงต้องขึ้นศาลทหาร และคดีนี้เกิดขึ้นนานแล้วทำไมถึงเพิ่งออกหมายเรียกในไม่กี่วันที่ผ่านมา โดย พล.ต.อ.ศรีวราห์ได้ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีนี้ได้ย้ายตำแหน่งทำให้คดีไม่เกิดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตัวแทนสถานทูตยังสอบถามตำรวจด้วยว่าคดีนี้จะใช้เวลาพิจารณานานเท่าไร

จากนั้นนายธนธรได้เดินทางออกจาก สน.ปทุมวัน ขึ้นรถกระบะและพบกับประชาชนที่มาให้กำลังใจว่า "อย่าทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของธนาธร เพราะไม่ใช่เรื่องของธนาธรเพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องของกฎหมายที่

ไม่เป็นธรรม มีคนอื่นที่ติดคุกก่อนธนาธรเยอะแยะไปหมด ดังนั้น จึงเป็นเรื่องของคนที่ต้องสู้เพื่อความยุติธรรมทุกคน จึงขอให้ทุกคนร่วมเดินไปด้วยกัน เพราะความยุติธรรมที่กำกับเราคนหนึ่งก็เท่ากับกำกับทุกคน ต่อไปขอให้สู้ด้วยกัน หลังจากนั้นขอให้ทุกคนแยกย้ายกลับบ้านอย่างสงบ อย่าให้ใครฉวยโอกาสนี้สร้างความวุ่นวาย"

## 'ศรีวราห์'เจอให้-ทนายโต้

นายกฤษฎาภค นุตจรัส ทนายความนายธนธร กล่าวว่า พนักงานสอบสวนปล่อยตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ และระหว่างสอบสวน พล.ต.อ.ศรีวราห์แจ้งว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจศาลทหาร ซึ่งมองว่าไม่ใช่ พล.ต.อ.ศรีวราห์อาจหลงลืม สูดท้ายแล้วถ้าส่งนายธนธรไปดำเนินคดีศาลทหาร จะต้องต่อสู้เขตอำนาจศาล ทั้งนี้ ถ้าตีความตามกฎหมาย คสช.จะพบว่าคดีนี้เกิดขึ้นปี 2558 จึงไม่เกี่ยวกับคำสั่ง คสช.ที่ 55/2559 ที่ให้คดีลักษณะดังกล่าวขึ้นศาลทหารและจะเห็นได้ในช่วงหลังคดีที่ขัดคำสั่ง คสช.จะขึ้นศาลพลเรือน

เมื่อถามถึงข้อกล่าวหานายธนธรใช้รถพาผู้ต้องหาหนี ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายกฤษฎาภคกล่าวว่า ได้แจ้งพนักงานสอบสวนว่าจะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ เนื่องจากนายธนธรรยังจำข้อเท็จจริงในวันดังกล่าวได้ไม่ค่อยชัดเจน แต่รับว่าในวันดังกล่าวมาชุมนุมร่วมกับประชาชนและนักศึกษาต่อสู้เพื่อความถูกต้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ เดินออกมาหน้าอาคาร สน.ปทุมวัน หลังสอบปากค่านายธนธร เสร็จ ได้ยกมือตะเบะทำความเคารพ ปรากฏว่ามีประชาชนโห่ร้องไล่ ทำให้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ยิ้ม เดินออกด้านข้างประตู สน.

# เบิร์ดเดย์แยกข้าว ปชป.-ภูมิใจไทย ตัดเค้กกินกันเอง

**ประชาธิปัตย์** • ทำบุญพรรคยังแยกข้าว เบิร์ดเดย์ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย ส่งเค้กกันเอง ชักพลังประชารัฐเดินสายอวยพร ไร้เงาพรรคชวาระบอบทักษิณ สะท้อนขีดภาพจัดตั้งรัฐบาล “ชวน” ตีตก “ถาวร” ซึ่งพูดร่วมรัฐบาล ห้ามไม่ค่อยฟัง กริดเพราะอะไรถึงต้องตะแบง ยอมรับวบเดียวของความเปลี่ยนแปลง ยก “หมอวรงค์” ไม่ใช่ทุกพรรคจะเป็นฝ่ายค้านได้

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พรรคประชาธิปัตย์จัดงานทำบุญครบรอบการก่อตั้งพรรคปีที่ 73 โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาทั้งพุทธ อิสลาม และพราหมณ์ มีแกนนำพรรค อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค, นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค, นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการสภาที่ปรึกษา, นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รักษาการหัวหน้าพรรค, นายจตุติ ไกรฤกษ์ รักษาการเลขาธิการพรรค เป็นต้น รวมทั้งอดีต ส.ส. และว่าที่ ส.ส. เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายจรินทร์กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นแค่สถานการณ์หนึ่งบนเส้นทางอันยาวไกลของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าต่อไปอย่างไม่มีความหยุดยั้ง ที่ผ่านมาเราเคยประสบความสำเร็จ

**อ่านต่อหน้า 11**

## เบิร์ดเดย์แยกข้าว

ในการเลือกตั้ง และเคยได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนน้อย โดยเมื่อปี 2522 ส.ส.ของพรรคหายไปเกินกว่าครึ่ง กระทั่งมาถึงปี 2529 ข้ามมาถึงปี 2531 ส.ส.ของพรรคเหลือเพียง 48 คน แม้ ส.ส.ของเราจะหายไปเท่าไร แต่การเลือกตั้งครั้งต่อๆ มา เราสามารถได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งจนได้กลับมาเป็นรัฐบาล และได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกหลายครั้ง เขากล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีหัว

หน้าพรรคมาแล้ว 7 คน มีความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ก็คงเหมือนกับชีวิตมนุษย์ที่มีขึ้นมีลง แต่ทุกท่านได้สร้างคุณูปการให้กับพรรคจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้ แล้วยังจะต้องมีวันข้างหน้าอีก ประชาธิปัตย์จึงเป็นพรรคที่มีจุดแข็ง เรามีทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เรามีคนทุกรุ่นที่จะเป็นกำลังสำคัญ เป็นแนวร่วมที่จะนำพาพรรคฟันฝ่าให้ก้าวไปข้างหน้าได้ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลาย มีบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมนำพาพรรครับใช้ประชาชนและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าภายใต้จุดหลอมรวมเดียวกัน นั่นคืออุดมการณ์ของพรรค และความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน

“ผมยังเชื่อมั่นว่าประชาชนยังรักเรา และผมมั่นใจว่าประชาชนยังพร้อมให้โอกาสเรา ขออย่างเดียวว่าทุกคนอย่าท้อแท้ อย่าท้อถอยหรือหมดกำลังใจ ขอให้มาร่วมมือร่วมใจกัน ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถนำพาพรรคประชาธิปัตย์ไปนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนได้อีกครั้งในระยะเวลาไม่นาน” นายจรินทร์กล่าว **‘มาร์ค’ ขอบคุณ**

ด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานบุญของพรรคประชาธิปัตย์ครบรอบ 73 ปี ตนขอให้กำลังใจทุกคน ด้วยขอบคุณไปดูแลในช่วง 70 กว่าปีที่ผ่านมา จะพบว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวที่อยู่คู่กับประเทศและประชาชนชาวไทย เพราะเรามีความเป็นสถาบันทางการเมือง ไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวบุคคลหรือสถานการณ์ แต่ยึดติดกับอุดมการณ์ ซึ่งประกาศเอาไว้ตั้งแต่ปี 2489

เขามั่นใจว่าอุดมการณ์ของพรรคจะยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า รวมถึงยังเป็นสิ่งที่ใช้ได้สำหรับสังคมไทยและประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีความท้าทายหลายเรื่อง รวมถึงปัญหาการเมืองที่มักพูดกันอยู่ในปัจจุบัน แต่พรรคประชาธิปัตย์ที่ก่อตั้งขึ้นมาและยังดำรงคงอยู่ได้ทุกวันนี้ ก็ด้วยการเคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกกลุ่ม ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคก็มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของศาสนา ภูมิภาค ทำให้พรรคของเราเป็นพรรคของคนทุกรุ่น ทุกภาค อย่างแท้จริง

“ถ้าเรายังดำรงตรงนี้ได้ และร่วมกันเดินหน้าต่อไปด้วยความแน่วแน่ และความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ ผมก็มั่นใจได้ว่า ด้วยวันข้างหน้าพรรคจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากกว่านี้ ผมขอขอบคุณอีกครั้ง ตลอดทุกช่วงเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคได้รับการสนับสนุนและกำลังใจ

อย่างดียิ่งจากทุกคน ผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ยึดถือ ยึดมั่นกันมา และทำให้พรรคของเราดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้ จะเป็นกำลังสำคัญให้เราสามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้” อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

ขณะที่นายชวนกล่าวว่า เมื่อเขาค้นได้รับโทรศัพท์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. เขามีมิตรร่วมรัฐบาลกันแล้วหรือ ตนจึงบอกไปว่าเป็นเรื่องของคณะนายถาวร เสนเนียม ว่าที่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ท่านเชิญตนไปฟัง ก็เลยไปนั่งฟัง แต่มีคนบางกลุ่มที่เอาเรื่องนี้ไปพูด ซึ่งจริงๆ แล้วได้ขอร้องว่าควรให้ความเคารพกับคณะกรรมการบริหารพรรค ให้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ แต่ห้ามไม่ค่อยฟัง ไม่แน่ใจและไม่ทราบเพราะอะไรถึงต้องตะแบง

“ขอเรียนว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจน ต้องให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะต้องพิจารณาต่อไป ส่วนคนอยากเป็นนั้นมี รวมถึงคนไม่อยากเป็นก็มี ซึ่งถือเป็นเรื่องประชาธิปไตยที่น่ารัก แต่ห้ามกันไม่ค่อยฟัง ว่าอย่าเพิ่งไปบอกอะไรเลย ขออย่าไปให้ความเห็นอะไรเลย รอให้กรรมการบริหารพรรคเขาได้ประชุมและตัดสินใจกันไม่ได้ดีกว่าหรือ อาจจะเป็นความอยากมากก็เลยทำให้พูดออกไปเช่นนั้น จึงอยากเรียนให้ทราบว่ายังไม่มี ดังนั้นอย่าเพิ่งไปวิจารณ์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะจริงๆ แล้วยังไม่มีความชัดเจน” นายชวนกล่าว

นายชวนกล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ตนนั่งฟังอยู่ด้วย ซึ่งก็ดีที่มีอะไรแล้วมาพูดกันข้างในมากกว่าจะไปพูดกันข้างนอก จึงทำให้ทราบถึงความรู้สึกของคนที่มีทั้งชอบได้และชอบตก ซึ่งก็เห็นใจเขา เพราะคนเล่นการเมืองไม่มีใครอยากชอบตก อย่างดีก็เกือบตก คือชอบได้ แต่ครั้งนี้หลายคนเกือบได้ จึงทำให้เสียโอกาสไป อย่างไรก็ตาม พรรคก็ต้องเป็นหลัก ดังนั้นพวกเราไม่ต้องไปกังวล **‘ตอนนี้เหลือผมคนเดียว’**

“ผมเข้ามาพรรคเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ซึ่งคนรุ่นเดียวกันที่อยู่ในพรรค ตอนนี้เหลือผมคนเดียวแล้ว ซึ่งจำเหตุการณ์ในอดีตได้มากพอสมควร จึงอยากให้คุณทราบที่เราเจอปัญหานี้เยอะ แต่พรรคก็ต้องพัฒนาไปข้างหน้า และต้องไม่ลืมอดีต ต้องยึดมั่นในหลักของบ้านเมือง ประเทศนี้เราตัดสินใจเลือกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อเราตัดสินใจแล้ว ก็ไม่ควรจะสับสนเรื่องนี้อีกแล้ว แต่ถ้าจะสับสนเรื่องอื่นก็ว่ากันไป แต่ระบอบการปกครองต้อง

ชัดเจน”

อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า แต่ละพรรคการเมืองที่สู้กัน ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่มีประเทศไหนในโลก ที่ให้สิทธิชาวมุสลิมมากกว่าประเทศไทย เช่นเดียวกับที่ให้สิทธิคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น คนที่ได้โอกาสต้องคิดถึงบุญคุณประเทศนี้เหมือนกัน

“ผมพยายามทำงานตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. ถึงวันที่ 23 มี.ค. พยายามไม่หยุด เพราะรู้ว่า มีปัญหาอยู่หลายเรื่อง จึงพยายามหาเสียงในทุกภาคเพื่อให้ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อให้ได้มากที่สุด แต่ว่าเพียงวบเดียวของความเปลี่ยนแปลง ทิศคนคิด ความเห็น กระแส ซึ่งทำให้พวกเราแปลกใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้น ทำไมเป็นอย่างนี้ แต่ชีวิตจริงจริงย่อมมีวบวบายอย่างนี้ ดังนั้นเราต้องมีหลักอยู่ตลอดเวลาอย่าไปวอกแวก ต้องยึดมั่นในแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนแนวทางการเมืองและนโยบายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่หลักของการปกครองนั้น พรรคนี้มีความแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกคนมั่นใจได้”

นายชวนให้สัมภาษณ์กรณีอนาคตของพรรคว่า ความสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ฝ่ายค้านหรือรัฐบาล แต่พรรคประชาธิปัตย์คือพรรคที่ทำงาน และการเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ว่าพรรคจะเป็นได้ ถ้าไม่ได้คนอย่าง น.พ.วงศ์ เดชภิรกิจ อดีต ส.ส.พิษณุโลก ที่มาเปิดโปงการทุจริตโครงการจำนำข้าว ซึ่งต้องเป็นคนที่มีความสามารถเพียงพอ จะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ได้ เพราะไม่มีผลประโยชน์ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง

“อย่าประเมินว่าการเป็นฝ่ายค้านจะไม่ดี ทุกคนอยากเป็นรัฐบาลมากกว่า คนทุกคนเลือกตั้งมาอยากชนะทั้งนั้น แต่เมื่อได้คะแนนเสียงเท่านี้ ต้องเป็นมติของกรรมการบริหารพรรค แม้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เมื่อเป็นมติ ก็ต้องเคารพ”

ส่วนกรณีหลายฝ่ายมองว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ จะทำให้ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ นายชวนระบุว่า ต้องรอวันที่ 9 พ.ค. นี้ เพราะขนาดพรรคเล็กที่เขาจะร่วมรัฐบาลยังต้องรอ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคยังไม่มี แต่ไปแถลงข่าวก่อน ก็เลยเกิดความสับสน

**ไม่ใช่แพ็คครั้งแรก**

เมื่อถามว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ได้มาพูดคุยด้วยหรือไม่ นายชวนระบุว่า ตัวเองไม่เกี่ยว เพราะเป็นแค่ที่ปรึกษาพรรค ส่วนที่นายถาวร เสนเนียม ว่าที่ ส.ส.สงขลา พยายามให้พรรคไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองนั้น ยืนยันว่าจะเป็นเรื่องที่ชาติบ้านเมืองทั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านแล้วไม่ได้ทำเพื่อชาติบ้านเมือง ปัญหาคือไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง ยึดหลักพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรก็ตาม ต้องทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ดีที่สุด

ส่วนนายบัญญัติกล่าวว่า แม้เราจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งมากมายแค่ไหน แต่วันที่ 6 เม.ย. ของทุกปี เรายังคงมีสมาชิกมาร่วมงานอย่างคลาคล่ำเหมือนเดิม และงานในวันนี้เหมือนจะมีคนมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ซึ่งส่วนหนึ่งคงมาด้วยความรักพรรค ก็ยังมีอีกส่วนที่มากให้กำลังใจแก่หัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคทุกคน

เขากล่าวต่อว่า เรื่องการพ่ายแพ้การเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ครั้งแรก และมีหลายครั้งเคยบอบช้ำมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี 2522 ที่พรรคเคยพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่ง โดยเหลือ ส.ส.อยู่ 32 คน และเป็นครั้งที่นายสมัคร สุนทรเวช ได้ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ และกล้าสยปรมาทพวกเรารู้ว่าระวิงว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคต่ำลิบ แต่ภายใต้ความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนจากบรรดาแฟนพันธุ์แท้ และเมื่อประชาชนเข้าใจเรามากขึ้น ทำให้พรรคไม่ได้เป็นพรรคต่ำลิบ แต่ได้เกินร้อย ในครั้งนั้น ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคในขณะนั้นได้บอกกับสมาชิกว่าอย่าตกใจ อย่าหันเหี้ยว และเราควรกลับมาสำรวจตัวเอง ว่าทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นนั้นมาจากอะไร ต้องดูปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของพวกเขาเอง

“ผมคิดว่าคำพูดของ ม.ร.ว.เสนีย์ในวันนั้นเป็นการพูดเติมกำลังใจและให้สติ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ ม.ร.ว.เสนีย์พูดว่าเราจะต้องสำรวจดูปัจจัยภายในและภายนอกในตัวของเราเองนั้น ผมคิดว่าวันนี้พวกเราหลายคนกำลังกำลังนั่งอยู่ โดยมีอดีต ส.ส.และผู้ที่อยู่ในระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นนักวิชาการกำลังทำเรื่องนี้อยู่ และคิดว่าอีกไม่นานจะได้ความกระจ่างแจ้ง และจะนำไปสู่การปรับปรุงพรรคให้แข็งแรงมากขึ้นตามความต้องการของทุก

คน ปัจจัยหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกำลังใจ ซึ่งการที่ทุกคนมาร่วมงานในวันนี้ จะเป็นกำลังใจและนำไปสู่การปรับปรุงพรรคให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนได้ในวันข้างหน้า” นายบัญญัติกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานทำบุญครบรอบการก่อตั้งพรรคปีที่ 73 มีพรรคการเมืองเข้าร่วมชมระบอบทักษิณเข้าแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนายกรัฐมณฑล ที่ปสุพรรณ รองหัวหน้าพรรค และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้งตั้งกทม. นำแจกันดอกไม้มาอบแสดงความยินดีโดยมีนายจรินทร์ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายสนธิรัตน์ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ว่า วันนี้ไม่ได้เป็นการเห็นหน้าหากมาขอพรรคประชาธิปัตย์ แต่เป็นเพียงการมาแสดงความยินดีในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองด้วยกัน ส่วนเรื่องเทียบเชิญเราชัดเจนว่าต้องเป็นหลังวันที่ 9 พ.ค.

## แบ่งซ้ายเบิร์ดเดย์

ส่วนพรรคชาติพัฒนาที่นำโดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค, พรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งมีนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา และนายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเป็นตัวแทน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และนายศุภชัยใจสมุทร นายทะเบียนพรรค ได้เดินทางมามอบแจกันดอกไม้ร่วมอวยพรพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีนายจรินทร์ให้การต้อนรับ และเชิญคณะของนายอนุทินเข้าร่วมในพิธีสงฆ์ด้วย

หลังเสร็จสิ้นพิธี นายอภิสิทธิ์ได้พูดคุยกับนายอนุทินด้วย ขณะที่แฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์มาขอถ่ายรูปคู่กับนายอนุทิน

นายอนุทินเปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ฝากให้ตนช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองให้เดินหน้า สำหรับการมาร่วมงานทำบุญครั้งนี้ เรายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนทุกปี ไม่มีอะไรพิเศษ เพราะพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ครบรอบการก่อตั้งพรรคในวันเดียวกัน จึงสลับกันไปอวยพรเป็นประจำทุกปี ส่วนการที่แฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาขอถ่ายรูปคู่กับตน พร้อมกล่าวว่าขอฝากบ้านเมืองไว้ด้วยนั้น ตนมองว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน

ขณะที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พากันโพสต์เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ โดยแชร์ภาพทีมอดีตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย บนเวทีโลก อาทิ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน, ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการอังก์ถัด, นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีคลังโลก พร้อมกันนี้ ผู้สนับสนุนพรรคหลายรายได้โพสต์โชว์ผลงานพรรคประชาธิปัตย์ในอดีต อาทิ เรียนฟรี ถนนสี่เลน กองทุนกู้ยืม กยศ. ริเริ่มเบี้ยยังชีพคนชรา โครงการประกันรายได้เกษตรกร เบี้ยอสม. ฯลฯ

รวมไปถึงการนำพาประเทศฝ่าวิกฤติการเงินถึงสองรอบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็วิกฤติการเงินต้มยำกุ้งในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และการแก้วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ที่มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี

โดยมีแฟนคลับต่างโพสต์ให้กำลังใจพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับติดแฮชแท็ก ระบุข้อความ #70ปีประชาธิปัตย์ อยากให้บุคลากรประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสโชว์ฝีมือบริหาร เศรษฐกิจ พาประเทศไทยพ้นจากห้วงความขัดแย้ง และอยากให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย จากกลุ่มคนทุกวัย ได้มีโอกาสในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป

## ครบ 11 ปีภูมิใจไทย

ที่พรรคภูมิใจไทย วันเดียวกันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการทำบุญพรรคเข้าสู่ปีที่ 11 ของพรรคภูมิใจไทย ตลอดช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก มีแกนนำพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.), นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรค, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองหัวหน้าพรรค, นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค, พ.อ.เศรษฐพงษ์ มะลิวรรณ โฆษก

พรรค, นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ ส.ส. และสมาชิกพรรค ซึ่งต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ทั้งนี้ พรรคได้จัดพิธีสงฆ์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวมทั้งสิ้น 9 รูป อีกทั้งได้ทำพิธีทางศาสนาอิสลามที่ชั้น 3 ของพรรคด้วย

นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้เป็นวันดี พรรคภูมิใจไทยทำบุญพรรคเป็นประจำทุกปี และเราก็จะนำกระเช้าไปแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ไม่มีอะไรมาทัก พรรคยืนยันคำเดิม ว่าการตัดสินใจถึงทิศทางการเมืองต้องรอหลังวันที่ 9 พฤษภาคม หรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ส่วนนโยบายกัญชาเสรีนั้น ต้องรอให้พรรคภูมิใจไทยเข้าไปแก้ไขกฎหมายเสียก่อน ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้

ทั้งนี้ แกนนำพรรคพลังประชาชน (พปช.) นำโดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค, นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนพรรค, นายณัฐพล ทัพสูวรรณ รองหัวหน้าพรรค และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประธานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร เดินทางถึงพรรคภูมิใจไทย และได้ทักทายกับนายอนุทิน พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยก้าวสู่ปีที่ 11

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่แกนนำพรรคพลังประชาชนมาวันนี้ ถือเป็นกรณีหลังหน้าหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า มาร่วมทำบุญเพราะมีความคุ้นเคยกัน เมื่อถามว่าหลังวันที่ 9 พฤษภาคม จะมาอีกรอบหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า รอให้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคมก่อน

เมื่อถามว่า เมื่อดูจากเงื่อนไขของพรรคภูมิใจไทย น่าจะทาบตามไปร่วมรัฐ บาลหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า รู้จักกัน ก็มาเจอกันและมีเรื่องการเมือง เจอนายอนุทินก็ต้องคุยกันอยู่แล้ว ต่อสายกันมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยไหนแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาทำ เพราะรู้จักกันยาวนาน

ถามว่า การเดินทางมาพรรคภูมิใจไทยก่อนพรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวข้องกับความสำคัญหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยทำบุญเช้า พรรคประชาธิปัตย์ทำบุญสาย จึงเป็นไปตามกำหนดการของแต่ละพรรค

## กาแพการเมือง

ชักว่านโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย จะร่วมงานกับพรรคพลังประชาชนได้หรือไม่ นายสนธิรัตน์ตอบพร้อมหัวเราะว่า “อื้อย ้วยกัน วันนี้มาร่วมทำบุญ”

จากนั้นนายอนุทินกล่าวว่า เมื่อเชกมาผมก็ต้องเชิญไปดื่มกาแฟ เดียวกันหาว่าไปเข้าห้องลับคุยอะไรกันอีก ก่อนจะพานายสนธิรัตน์พร้อมคณะร่วมดื่มกาแฟเป็นการส่วนตัว ทั้งนี้ ก่อนเข้าห้องดื่มกาแฟ แกนนำทั้ง 2 พรรคได้เดินผ่านห้องแถลงข่าว โดยนายสนธิรัตน์ได้พูดหยอกว่า “ซ่อมแถลงข่าวเลยดีไหมเนี่ย” ทำให้แกนนำทั้ง 2 พรรคหัวเราะอย่างขื่นขื่น

ทั้งนี้ การพูดคุยและดื่มกาแฟใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นนายอนุทินได้พาแกนนำ พปช.มาส่ง เพื่อให้ไปอวยพร ปชป. ต่อ โดยนายสนธิรัตน์ปฏิเสธว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาล แต่คุยเรื่องสารทุกข์สุกดิบ

นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้คุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาล เพราะต้องรอให้ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งก่อน ส่วนแนวทางจัดตั้งรัฐบาล พรรคยังยึดหลักการเดิม โดยเฉพาะข้อที่ว่าต้องเทิดทูนสถาบันฯ

ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นำโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรค และนายนิกร จานง ผู้อำนวยการพรรค ได้นำแจกันดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับพรรคภูมิใจไทย เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 11

ถัดมา นายกนก วงษ์ตระหง่าน ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมามอบแจกันดอกไม้ และตัวแทนพรรคไทยรักธรรม ได้มอบกระเช้าทุเรียนร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากพรรคการเมืองอื่นที่มอบกระเช้าดอกไม้อวยพร เช่น พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) และพรรคประชาธิปัตย์ใหม่.

บ้านภาษา สัปดาห์นี้ “พืชนกสูง” ขอนำเสนอ เรื่อง “มะพร้าว น้ำหอม” ซึ่งเป็นผลไม้ยืนต้นมีอายุยาวถึง 40 ปี ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาพันธุ์มะพร้าว น้ำหอม สายพันธุ์ผลตกต้นเดี่ยว มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน ผลอ่อนใช้รับประทานน้ำให้รสหวานหอม เนื้ออ่อนนุ่ม พันธุ์พิเศษที่เพาะปลูกได้ผลดีในภาคกลางของประเทศไทยที่มีดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยคือ พันธุ์ก้นจีบผลกลมรี ซึ่งเกษตรกรได้พัฒนาพันธุ์



และเพาะปลูกกันมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันเป็นพืชส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ขณะเดียวกัน กรมวิชาการเกษตร ก็ได้พัฒนาพันธุ์มะพร้าว น้ำหอมลูกผสมกะทิ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรเพาะปลูก ซึ่งนอกจากจะจำหน่ายผลอ่อนเพื่อรับประทานน้ำและ

เนื้อแล้วผลแก่ยังเป็นมะพร้าวกะทิ น้ำหอมที่มีคุณค่าต่อร่างกายและเป็นการเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตมะพร้าว น้ำหอมในรูปผลอ่อน และแปรรูปส่งต่างประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งปลูกมากที่สุดของประเทศไทย น้ำมะพร้าวดื่มแล้วจะรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาแจ่มใส เพราะน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เกิดขึ้นภายในผล ซึ่งไม่มีในไม้ผลชนิดอื่น.